

## GƯƠNG SÁNG SINH VIÊN LÀO NOUVANH SOULIYAPANYAR TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG



*Lắng nghe những chia sẻ của cựu lưu học sinh Lào Nouvanh Souliyapanyar về quãng thời gian học tập tại Trường Đại học Hạ Long*

Vượt qua rào cản về ngôn ngữ, sinh viên Nouvanh Souliyapanyar là một trong những du học sinh đã để lại nhiều dấu ấn đối với thầy cô và bạn bè trong suốt thời gian theo học ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường tại Trường Đại học Hạ Long. Tại đây, em đã có nhiều kỉ niệm đẹp về mảnh đất, con người Quảng Ninh và trở thành tấm gương sáng đối với các thế hệ sinh viên nhà trường.

Khi được hỏi về ngày đầu sang Việt Nam du học, em chia sẻ: “*Em vẫn còn nhớ ngày đầu tiên đến Việt Nam, lúc đó em thấy lo lắng về khác biệt ngôn ngữ, ăn ở, sinh hoạt, con người ở môi trường mới và cả nỗi nhớ nhà. Thế nhưng, tất cả đã vơi đi khi em nhận được sự quan tâm, yêu thương, chăm lo, tạo điều kiện tốt nhất từ tỉnh Quảng Ninh, Trường Đại học Hạ Long, thầy cô và bạn bè Việt Nam*”. Nouvanh Souliyapanyar không giấu được sự xúc động khi nhớ về kỉ ức của những ngày đầu xa nhà, đến học tập tại môi trường mới, có lẽ, tình cảm và sự đón tiếp chân thành của thầy cô đã giúp em xóa đi khoảng cách địa lý và nhanh chóng hòa nhập với các bạn ở Việt Nam.

Đất nước láng giềng Lào có nhiều ngày lễ lớn, trong đó có Quốc khánh nước CHDCND Lào, Tết Bounpymai..., dù không thể về nước vì lịch học,

nhưng Nouvanh Souliyapanyar luôn cảm thấy ấm áp khi nhà trường tổ chức các hoạt động để chào mừng, giúp các bạn lưu học sinh vui đi nỗi nhớ quê hương và có thêm động lực để học tập, rèn luyện. Nouvanh Souliyapanyar bày tỏ niềm vui khi được tìm hiểu về văn hóa và con người Việt Nam qua những lần trải nghiệm thực tế như Thủ đô Hà Nội, vịnh Hạ Long, chùa Yên Tử, ...



Nouvanh Souliyapanyar để lại ấn tượng cho thầy cô và bạn bè khi luôn nỗ lực trong học tập, nhắc nhớ về khoảng thời gian là sinh viên Trường Đại học Hạ Long, em bồi hồi, xúc động: *“Em luôn thấy biết ơn và nhớ về các thầy cô đã dìu dắt, dạy bảo em từ những nét chữ tiếng Việt đầu tiên, giúp em có được kiến thức để bước ra cuộc sống. Em đã cố gắng và chăm chỉ học tập để không phụ lòng thầy cô. Tại Trường Đại học Hạ Long, em được học những điều mới, tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao và rèn luyện kỹ năng sống, quãng thời gian tươi đẹp đó dù đã qua, nhưng em sẽ nhớ mãi những kỉ niệm về tháng ngày sinh viên tại ngôi trường này”*.

Thời gian học tại trường, ngoài việc đam mê nghiên cứu khoa học, thi hát Quốc ca Lào, thi hùng biện tiếng Việt, dịch thuật tại Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh, Nouvanh Souliyapanyar còn là sinh viên tích cực trong các phong trào của khoa, của trường. Sau một tháng sang học tại Việt Nam, em đã đạt giải Nhì tại Hội thi văn nghệ 20/11 của trường khi hát ca khúc bằng tiếng Việt – Cô gái Sầm Nưa. Em còn chứng tỏ năng lực của bản thân khi được bầu làm trưởng nhóm sinh viên Lào tỉnh Hủa phăn ở Trường Đại học Hạ Long, Chủ tịch Câu lạc bộ sinh viên Lào tại Trường Đại học Hạ Long và đến năm thứ 4, em vinh dự đảm nhiệm chức vụ Hội trưởng Hội sinh viên Lào tại tỉnh Quảng Ninh. Đây là niềm tự hào rất lớn đối với Nouvanh Souliyapanyar, một kết quả xứng đáng cho những nỗ lực của em.



Sau khi trở về nước, bằng vốn kiến thức và kỹ năng của mình, em đã được nhiều đơn vị tuyển chọn. Hiện tại, Nouvanh Souliyapanyar đã có công việc ổn định tại Ngân hàng MB Bank. Đây chính là kết quả của sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu trong suốt quãng thời gian tại giảng đường Đại học, chúc em thành công hơn nữa trong sự nghiệp của mình.



*“Việt Nam vẫn luôn in sâu trong trái tim em, em sẽ nhớ mãi những tháng ngày được học tập dưới mái trường Đại học Hạ Long, được thầy cô yêu quý và tận tình dạy dỗ để em khôn lớn và trưởng thành. Em xin gửi lời tri ân tới nhà trường, thầy cô và bạn bè Lào - Việt Nam, sau này có dịp, em sẽ sang thăm Việt Nam và thầy cô”- Ấn tượng đẹp in sâu trong trái tim Nouvanh Souliyapanyar.*



